

Số: 343/TN-NQD

Tân Hồng, ngày 12 tháng 9 năm 2024

THƯ NGỎ

Về việc vận động, ủng hộ, xây dựng Quỹ “Thắp sáng ước mơ” hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó

Kính gửi:

- Quý lãnh đạo, Chính quyền địa phương
- Quý Ban Ngành, Đoàn thể trong và ngoài huyện Tân Hồng.
- Quý Doanh nghiệp; Nhà hảo tâm, mạnh thường quân;
- Quý thầy cô giáo và các em học sinh.

“Cho đi là còn mãi...không có món quà nào là quá nhỏ để ta trao, là quá đơn sơ để ta nhận, nếu món quà đó được chia sẻ bằng tình yêu thương, và lòng nhân ái!”.

Các em HS được yêu thương – những mảnh đời và những hoàn cảnh khó khăn sẽ không còn chông chênh nữa mà các em trở nên vững tin, thấy mình thật hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương....

Bằng những tình cảm yêu thương ấy, nay trường THCS Nguyễn Quang Điều chúng tôi rất mong nhận được những tình cảm ấm áp, những tấm lòng chia sẻ yêu thương của quý lãnh đạo các Ban ngành, Đoàn thể, quý doanh nghiệp, các Mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý Phụ huynh và thầy cô giáo,...hãy mở lòng giúp đỡ em **Trần Phan Gia Bảo**, học sinh lớp 8A2 được tiếp sức để tiếp tục theo đuổi việc học nuôi dưỡng ước mơ...

Hoàn cảnh em **Trần Phan Gia Bảo** hiện tại rất khó khăn, gia đình của em vừa nghèo, vừa đơn chiết gồm: Cha mẹ và em. Cha của em là người tật nguyền (bị bại liệt), không có khả năng lao động. Còn mẹ em làm thuê, làm mướn (Ai thuê gì làm nấy). Hiện tại, gia đình em không có nhà để ở. Phải ở nhà thuê, và cũng không có đất để canh tác sản xuất. Tại địa phương, gia đình em Gia Bảo thuộc diện đối tượng hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Phước.

Cuộc sống của gia đình em **Trần Phan Gia Bảo** giờ đây sống trong hoàn cảnh rất khó khăn thiếu thốn, nhất là áp lực kinh tế gia đình, với gánh nặng chuyện lo toan cuộc sống, khiến cho người mẹ của em phải luôn gồng gánh rất nhiều nỗi lo toan, và mỗi ngày càng thêm chông chênh bởi áp lực “*com áo gạo tiền*”.

Do hoàn cảnh em **Trần Phan Gia Bảo** quá khó khăn, nên khả năng cha mẹ em phải cho em nghỉ học giữa chừng là điều rất có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, em **Trần Phan Gia Bảo** rất cần sự giúp đỡ của Nhà tài trợ, cùng

chính quyền địa phương, nhà trường, các đoàn thể địa phương, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và thầy cô giáo, bạn bè... yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ để em **Trần Phan Gia Bảo** có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ tiếp tục đi học.

Số tiền vận động sẽ được trao tận tay em trong chương trình trao học bổng thấp sáng ước mơ do đài THĐT thực hiện và ghi hình vào lúc 09g30 thứ năm, ngày 03/10/2024.

Địa điểm: Tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Diêu, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Với tấm lòng vàng tương thân tương ái, tất cả vì học sinh thân yêu, trường

THCS Nguyễn Quang Diêu xin được trân trọng cảm ơn, và rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện về mặt vật chất lẫn tinh thần cho em **Trần Phan Gia Bảo**, để em được tiếp tục đến trường và “chắp cánh ước mơ” trong tương lai.

Mọi sự ủng hộ của quý vị có thể bằng các hình thức sau:

1. Kính mời quý đại biểu đến dự và trực tiếp lên sân khấu buổi lễ để ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật tại buổi lễ trao học bổng. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Quang Diêu, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

2. Hoặc Chuyển khoản vào Số Tài Khoản Trường THCS Nguyễn Quang Diêu. **Số tài khoản: 8670003963** – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (**BIDV**) Phòng Giao dịch Tân Hồng, Chi nhánh Đồng Tháp.

Nội dung ghi: Ủng hộ em **Trần Phan Gia Bảo**, học sinh lớp 8A2.

Thời gian nhận ủng hộ: từ nay đến hết ngày **03/10/2024**.

Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ của các quý khách dự, các mạnh thường quân... sẽ được ghi chép đầy đủ thông tin họ tên, chức vụ, địa chỉ; và thương hiệu (nếu là DN hay CS SX...), và sẽ công khai chạy chữ tri ân cảm ơn trên sóng Đài THĐT 1 (khi chương trình Thấp sáng ước mơ phát sóng vào ngày hôm sau thứ sáu ngày 04/10/2024)

Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hải